

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๗๒๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- อ้างถึง ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑ ชุด  
๒. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินที่ควรจะได้รับและจะไม่ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ ชุด  
๓. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด  
๔. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ กรณียุบเลิกสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด  
๕. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ไฟล์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)  
จำนวน ๕ รายการ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาของนักเรียน  
ชั้นเคลื่อนเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับ  
นักเรียนใหม่ในชั้นอนุบาล ๑ ชั้นอนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้จำนวนนักเรียน  
ชั้นเดิมก่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการ  
จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ก่อน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือ  
เรียนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง จึงให้  
โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจาก  
ค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืน  
รายการเดิม ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานจะทำการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๓๐%) โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืน และ  
โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้นเคลื่อน  
มีจำนวนนักเรียนเป็นศูนย์ และมีโรงเรียนยุบเลิก ให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ  
รวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืน ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเย็น ไท่วังกรม)

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐๘ ๓๖๖๗ ๙๑๖๘

โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑